

ด่วนที่สุด
ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ ๑๖๕๓๐



ศาลากลางจังหวัดน่าน
ถนนน่าน - พะเยา นน ๕๕๐๐๐

๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔

เรียน นายอำเภอทุ่งช้าง

อ้างอิง หนังสือจังหวัดน่าน ด่วนที่สุด ที่ นน ๐๐๒๓.๓/ว ๑๐๗๐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด จำนวน ๑ ฉบับ
ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๖๒๘ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาล
และองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการก่อนนี้ผู้กผันให้แล้วเสร็จ ภายใน
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำข้อเสนอขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ กรณี ได้แก่ กรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจำเป็น
ต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และกรณีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน
เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมข้อเสนอดังกล่าว
ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กำหนด รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งการอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพร้อมที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทันที จึงซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติ ดังกล่าว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และให้แจ้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง ทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัลลภ พอใจ)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทน ห้องถิ่นจังหวัดน่าน
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดน่าน

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น/๓

โทร. ๐-๕๔๗๑-๖๓๘๓

33

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๒๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ.น่าน
 8633
 เลขที่รับ 9600
 วันที่ 21/08/2563 ๒๓ ก.ย. ๒๕๖๓
 เวลา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๓

เรื่อง การอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๗๐๐ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จังหวัดเร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งกำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการจัดทำข้อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ กรณี ได้แก่ กรณีการใช้งบประมาณที่หมดความจำเป็นต้องใช้จ่าย (ส่งคืนทั้งรายการและขอใช้) กรณีการใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง และกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งจังหวัดได้รวบรวมข้อเสนอดังกล่าวส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตามที่กำหนด ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งอำนาจเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบผลการพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยกำหนดเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้ด้วยว่า “การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งอนุมัติจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”

๒. ติดตาม กำกับ ดูแล และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานของทางราชการให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

/๓. ติดตาม ...